

- 1 การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับ PIRAB เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2565
2 ตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

มาตรการ	PIRAB	หลักการและเหตุผล
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	P	เนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้พ.ร.บ. กฎกระทรวง และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ ในทุกระดับ มีกลไกในระดับชาติและระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด คณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกันโดยเฉพาะ 6 กระทรวงหลัก ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สภากาชาดและเยาวชน หรือองค์กรเครือข่ายเด็ก เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดนโยบายในแต่ละระดับ
การหาความร่วมมือและลงทุน พัฒนาระบบการสร้างการเข้าถึง ความรอบรู้ ด้านเพศวิถีศึกษา และการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น	I, P	รวมทั้งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนนั้นสื่อออนไลน์นับว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้วัยรุ่นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยให้แก่วัยรุ่น และเป็นอีกช่องทางที่วัยรุ่นจะได้รับคำปรึกษา ได้รับชี้แนะช่องทางการได้รับการช่วยเหลือที่ตอบสนองความต้องการอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น และจากการรับฟังเสียงของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นค่อนข้างเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐค่อนข้างลำบาก รูปแบบสื่อมีความน่าสนใจระดับน้อย กรมอนามัย จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนริเริ่มพัฒนา Line Official Account TEEN CLUB ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องทันสมัย การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการส่งต่ออย่าง

มาตรการ	PIRAB	หลักการและเหตุผล
		<p>เป็นระบบ ในการคัดกรองความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังพบช่องว่าง (Gap) ของการดำเนินงานพัฒนา Line Official Teen Club คือ การพัฒนาระบบหลาย ๆ ส่วนยังไม่สมบูรณ์ เช่น การพัฒนาระบบหลังบ้าน การดูข้อมูลต่าง ๆ การผลิตสื่อองค์ความรู้ content ในรูปแบบต่าง ๆ ยังไม่ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และในการประเมินสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ยังขาดความเชื่อมโยงของระบบส่งต่อเพื่อได้รับคำปรึกษา/บริการหลัง screening และยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา Line Official Teen Club อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของวัยรุ่นในอนาคต ซึ่งในพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบ Line official Teen club มีความจำเป็นใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการประสานความร่วมมือไปยังกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (Unicef) องค์กร ภาควิชาต่างๆ เพื่อหาความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ</p>
<p>การกำกับติดตามการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในแต่ละระดับ</p>	R	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จึงต้องมีการขับเคลื่อนตามบทบาทการดำเนินงานในระดับต่างๆ และจะต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานของหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวง และยุทธศาสตร์ฯ มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายตามที่กฎหมายและยุทธศาสตร์ ฯ กำหนด ซึ่งมีกลไกในระดับชาติและระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด คณะทำงานตามยุทธศาสตร์ฯ มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p>

มาตรการ	PIRAB	หลักการและเหตุผล
		พ.ศ. 2559
สร้างสื่อสารสาธารณะเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านสุขภาพและเกิดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและเข้าถึงบริการที่ตรงกับความต้องการ	A	เพื่อสื่อสารสาธารณะ ให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพวัยรุ่น มีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการการดำเนินงาน และส่งเสริมวัยรุ่นได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และหลากหลายช่องทางที่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมพลังให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านสุขภาพและเกิดพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงสื่อสารให้วัยรุ่นได้รับรู้สิทธิและเข้าถึงบริการที่ตรงกับความต้องการ การสร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	B	เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน